

## แนะโรงเรียนแพทย์สอนความเป็นคนให้คนไข้ด้วย

จากการสัมมนา “วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาเป็นโรงพยาบาลจัดการเรียนการสอนและวิจัย” เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะสิทธิ์พรหม รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า เมื่อโรงพยาบาลชลประทานย้ายมาอยู่กับ มศว ทำให้ภารกิจของโรงพยาบาลนอกจากให้บริการประชาชนแล้วยังต้องทำเรื่องการจัดการเรียนการสอนและทำวิจัยควบคู่กันไปด้วย ซึ่งทาง มศว ได้จัดระดมสมองบุคลากรทั้งในวงการแพทย์และจากภายนอก รวมถึงนักบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับจากสังคมให้เข้ามาร่วมคิด เพื่อหารูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลชลประทานให้ดีที่สุด ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว ทางกองแผนงาน มศว จะจัดทำเป็นรูปเล่มและจัดส่งไปให้มหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวคิดประกอบการพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชาแพทย์ในเมืองไทยต่อไป ส่วน มศว ก็จะไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ให้กว้างขึ้นกว่าเดิม เพื่อจะได้สามารถผลิตแพทย์ที่เข้าถึงและเป็นที่ยอมรับของคนไข้ได้อย่างแท้จริง

นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภา มศว กล่าวว่า ที่ผ่านมาระบบโรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่จะสอนแต่เนื้อหาและความรู้ในวิชาชีพ จึงพบว่าแพทย์ในยุคนี้ใช้แต่ความรู้ในวิชาชีพของตนเอง แต่ขาดความสัมพันธ์กับคนไข้ ไม่มีมุมมองความรู้ด้านประเพณีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้มาใช้บริการ ไม่มีความเข้าใจในสุขและทุกข์ของคนไข้ และไม่มีความรู้ด้านการประกันสุขภาพหรือประกันสังคม เพราะคณะแพทยศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่เคยสอนในเรื่องเหล่านี้ ทั้งที่เมื่อออกไปทำงานจริง แพทย์ส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา แพทย์อาวุโส กล่าวว่า เราไม่ควรคิดแค่ว่าผลิตแพทย์ได้เท่านั้น แต่ควรจะมีแพทย์ที่มีความรอบรู้ในทุก ๆ ด้าน ไม่ใช่แค่รู้เนื้อหาของการรักษาโรค เพราะต้องไม่ลืมว่าปัจจุบันมีความรู้มากมายเกินกว่าที่เราจะเรียนรู้ได้หมด ซึ่งบ่อยครั้งเราเห็นคนไข้มีความรู้ดีกว่าแพทย์ ดังนั้นการเรียนแพทย์ในยุคนี้คงไม่ใช่แค่อาจารย์มาบรรยายในชั้นเรียน แล้วลูกศิษย์ก็ทำตามที่อาจารย์สอน เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา แต่เราจะต้องหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้นักศึกษาแพทย์รู้จักค้นหา และศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองให้มากขึ้น

ศ.นพ.อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวว่า เราไม่ควรให้คณะแพทยศาสตร์หรือ มหาวิทยาลัยไปหยิบยืมโรงพยาบาลมาใช้เพื่อการผลิตแพทย์ โดยที่โรงพยาบาลไม่ได้สังกัดในคณะแพทย์หรือสังกัดในมหาวิทยาลัย เพราะเชื่อว่าจะเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย

ด้าน นพ.สิน อนุราษฎร์ ผอ.ด้านการแพทย์ รพ.บำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ มศว องครักษ์ กับรพ.ชลประทานไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบที่เหมือนกัน แต่เราต้องพยายามหาจุดเด่นและสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้น และต้องมีข้อมูลที่สามารถใช้ร่วมกันได้ ส่วนการบริหารงานต้องประสานกัน ร่วมกันจัดการเรียนการสอน จึงจะพบกับความก้าวหน้า.